

BÀI THI
Chủ đề “Thầy cô trong trái tim em” năm 2022

Chủ đề “**Thầy cô trong trái tim em**” năm 2022 là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2022).

CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ!

Mỗi năm, gần đến Ngày 20-11 – Ngày Hiến chương các nhà giáo, trong lòng tôi có cảm xúc vui vui lẫn chút bồi hồi. “Vây là một mùa Hiến chương nữa lại đến!”

Như chúng ta đã biết:

“Nghề dạy học là nghề cao quý nhất.
Người dạy học là người lái đò tâm huyết nhất.”

Thật vậy:

Tôi có cảm nhận rằng mái trường ... thực sự là tổ ấm gia đình thứ 2 của tôi. Bởi nơi đây có các anh, các chị, các bạn và cả các em là đồng nghiệp của tôi. Đặc biệt hơn là có cả các em học sinh cũng đã trở thành cô giáo, thầy giáo vẫn đang từng ngày, từng ngày miệt mài, say sưa, nhiệt huyết tiếp tục ươm mầm cho sự nghiệp “trồng người”. Và cũng ở nơi đây, tôi thấy ấm lòng hơn khi nhìn những ánh mắt biết nói của học trò, những nụ cười thân thương của các em làm chúng tôi quên đi bao mệt mỏi của bộn bề công việc, những lo toan trong cuộc sống hàng ngày. Chính các em học sinh, với tinh thần ham học, khát khao tri thức đã thôi thúc tôi tiếp tục phấn đấu, vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi cũng hiểu rằng, nhiệm vụ của nhà giáo là vô cùng nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Dẫu biết rằng vẫn còn bao thách thức đang đặt ra cho nghề giáo chúng tôi, đặc biệt là đứng trước yêu cầu “Đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học”. Mỗi người giáo viên chúng tôi đang công tác tại trường TH và THCS Long Phụng luôn ý thức được trách nhiệm của mình là tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục những khó khăn bằng sức lực, trí tuệ và lòng yêu nghề, mên trẻ để thực hiện tốt sứ mệnh của mình, phấn đấu cùng đồng nghiệp đưa trường mình lên một tầm cao mới sánh vai cùng các trường bạn.

Đây là những điều trái lòng của tôi nhân dịp Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Tôi xin chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc và cuộc sống.

Người viết
Nguyễn Thị Phương Trang